

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๗๕๖๔



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์แรกรับในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๗๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ นั้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์แรกรับ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อทำการค้นหาการติดเชื้อ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เข้าร่วมดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์แรกรับดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ประสานการดำเนินงานร่วมกับอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่โดยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๒. กรณีสั่งซื้ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยสามารถใช้จ่ายจากงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย หากไม่เพียงพอให้ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง

๔. กรณีมีผู้...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๔. กรณีมีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาสถานที่กักกัน Local Quarantine ตามระยะเวลาที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒ , ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒